

# BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐŨI

Số 423\* Năm 9/ 2020 \* Chúa nhật 10/ 05/ 2020

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

## Ái thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

**T**rong những ngày vừa qua, thông tin về nói lỏng giãn cách xã hội ở nhiều nước trong đó có Việt nam dồn dập đưa đến làm nức lòng mọi người. Thực ra biện pháp giãn cách có thể ngăn chặn được virus lây lan nhưng tác dụng phụ của việc này không phải là kém quan trọng. Vừa qua giáo sư bác sĩ Boris Cyrulnik trả lời phỏng vấn cho hãng tin AFP cho biết : “Việc dỡ bỏ cách ly (hay giãn cách) sẽ duy trì vi-rút, có thể làm cho vi-rút tăng lên trong những khu vực quá đông đúc... Nhưng nếu chúng ta tiếp tục cách ly thì càng ngày càng sẽ có nhiều rối loạn tâm thần, bạo lực, tự tử và hủy hoại kinh tế. Nếu một món thuốc có nhiều phản ứng phụ hơn tác dụng chữa bệnh, thì chúng ta sẽ không dùng món thuốc đó. Nếu chúng ta tiếp tục cách ly sẽ có quá nhiều rối loạn tâm thần và hủy hoại, như thế sẽ còn tổn kém hơn.”

Dù có nhiều nguy hiểm nhưng mọi người vui mừng vì các biện pháp được nói lỏng. Đức Tổng Giám mục Giuse, Chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam, vừa qua gửi một bức thư gửi cho cộng đoàn dân Chúa để diễn tả niềm vui ấy : “Nay lệnh cách ly xã hội vì dịch bệnh đang được nói lỏng từng bước, một số Giáo phận đang chuẩn bị tổ chức lại các sinh hoạt tôn giáo.” Chúng ta vui mừng vì các sinh hoạt tôn giáo sắp được khai thông.

Thực ra một số hoạt động đã được nhiều giáo xứ khởi động lại. Thí dụ tại họ đạo Chợ Đũi, từ đầu tuần, bữa ăn cho người nghèo đã được khôi phục sau nhiều tháng ngưng trệ vì thiếu người phục vụ và lệnh không được tập trung của chính quyền. Giờ đây, họ đạo tiếp tục duy trì bữa ăn trưa cho những người khó khăn để phần nào hỗ trợ cho cuộc sống khó khăn của họ. Chúng ta hy vọng rằng nhờ sự phục vụ nhiệt tình, nhờ sự tiếp đón ân cần, nhờ sự cộng tác của mọi người (kể công, người của) mà đời sống người nghèo bớt đi khó khăn.



## TRANG SỐNG LỜI CHÚA

10/05/2020 CHÚA NHẬT CHÚA V PHỤC SINH A

### ĐỪNG SỢ NHƯNG HÃY TIN

**“Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.”** (Ga 14,1)

**Suy niệm:** Các môn đệ chưa hết hoang mang vì tin dữ mà Đức Giê-su vừa tiết lộ: có một người trong các ông sẽ phản bội Thầy, thì Ngài lại cho biết Ngài sẽ đi rất xa, đi một nơi mà “*các ông không đến được*”, và ngay cả Phê-rô, người môn đệ “*sẵn sàng thí mạng vì Thầy*,” thế mà cũng sẽ “*chối Thầy ba lần*” (x. Ga 13,1tt). Bữa tiệc thân mật Thầy trò bỗng trở nên trĩu nặng. Các môn đệ bàng hoàng xao xuyến. Trong bầu khí ảm đạm đó, Chúa Giê-su vực dậy lòng tin đang chao đảo của các ông. Ngài dạy: “*Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.*” Chính sự kết hợp giữa Ngài với Chúa Cha bảo đảm điều đó. Quả thật, Chúa là con đường và là sự sống, nên Chúa ở đâu chúng ta cũng ở đó với Ngài; và ai đến với Ngài thì cũng sẽ gặp được Chúa Cha, vì Ngài nói: “*Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy.*”

**Mời Ban:** Không ít lần chúng ta đã rơi vào nỗi sợ hãi. Nhất là hiện nay, chúng ta đang hoang mang lo lắng vì cơn dịch bệnh và những hậu quả dây chuyền của nó: nỗi lo thất nghiệp, nạn đói, bạo lực, chiến tranh... Mời bạn dành một khoảnh khắc tĩnh lặng để lắng nghe lời Chúa trấn an bạn: “*Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.*” Lời mời gọi của Chúa không cắt những khó khăn khỏi bạn nhưng ban cho bạn nghị lực, vì Chúa nói: “*On Thầy đủ cho con*” (2Cr 12,9).

**Sống Lời Chúa:** Dành một giây để xin Chúa thánh hoá công việc bạn sắp làm.

**Cầu nguyện:** *Lạy Chúa Giê-su, con cần lắm lời trấn an của Chúa trong từng giây phút của đời sống con. Xin cho con đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho con, cho dù cuộc sống có khó khăn, khắc nghiệt*



## TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ **Một bạn tuổi teen được ĐTC Phanxicô tuyên "Tôi Tớ Chúa".**

ĐTC Phanxicô vào Thứ Tư đã phê chuẩn các án phong thánh cho 5 người nam và nữ, gồm cả một cậu bé tuổi teen người Ý là người đã qua đời vì ung thư não vào năm 2009, khi tuyên bố các vị là “bậc đáng kính”.

Cậu bé ấy tên là Matteo Farina, người Ý, sống từ năm 1990 đến 2009.

Khi Ngài được 9 tuổi, trong một giấc mơ, Ngài nghe thấy Thánh Padre Pio nói là nếu cậu bé hiểu rằng: “người mà không có tội thì hạnh phúc, cậu phải giúp mọi người hiểu điều này, để tất cả chúng ta có thể mơ cùng nhau, hạnh phúc, với vương quốc nước trời”. Từ đó trở đi, cậu Farina cảm thấy một lòng khao khát mãnh liệt truyền giáo, đặc biệt nơi các bạn đồng trang lứa. Ngài nói “Tôi hy vọng sẽ thành công trong sứ mạng của tôi để ‘tiêm nhiễm’ nơi người trẻ, nói với họ về Thiên Chúa (được chính Thiên Chúa soi sáng); tôi quan sát những người quanh tôi, đi vào giữa họ như một loại virus thâm lạng và tiêm nhiễm họ bằng một loại bệnh nan y, bệnh Yêu!”

Vào tháng 9/2003, một tháng trước sinh nhật thứ 13 của cậu, cậu Farina bắt đầu các triệu chứng của điều mà sau này được chẩn đoán là khối u não. Cậu gọi kinh nghiệm về những lần đau đầu tột tể và nổi đau là “một trong những cuộc phiêu lưu làm thay đổi đời bạn và đời người khác. Nó cũng giúp bạn trở nên mạnh mẽ hơn và lớn lên, trên hết là về niềm tin”.

Trong vòng 6 năm tiếp theo, cậu Farina trải qua vài lần phẫu thuật não và trải qua hoá trị và các biện pháp trị liệu khác đối với khối u. Giữa các lần nhập viện, Ngài tiếp tục sống cuộc sống bình thường của một bạn trẻ vị thành niên: Ngài đến trường, hẹn hò với bạn bè, hình thành một nhóm bạn, và yêu một cô bé.

Cuối cùng, hoàn cảnh của một người tuổi vị thành niên trở nên tồi tệ dần sau lần phẫu thuật thứ ba Ngài đã trở nên liệt tay và chân trái. Ngài thường lặp đi lặp lại “chúng ta phải sống mỗi ngày như thể là ngày cuối cùng, nhưng không phải trong sự buồn phiền vì cái chết, mà thay vào đó là niềm vui của việc sẵn sàng gặp gỡ Chúa”.

Cậu bé Farina đã qua đời quanh bạn hữu và gia đình vào ngày 24/4/2009.

Ông Francesca Consolini, người cáo thỉnh viên án của cậu Farina, đã viết trên trang web dành cho vị đáng kính tuổi teen này là ở nơi Ngài xuất hiện “một sự dẫn thân nội tại hướng đến việc thanh luyện tâm hồn Ngài khỏi mọi tội lỗi” và Ngài đã kinh nghiệm được nền linh đạo này “không phải với sự nặng nề, sự nỗ lực hay sự bi quan; thực vậy, từ những lời của Ngài xuất hiện một sự tín thác liên li vào Thiên Chúa, một sự quả cảm, một cái nhìn quyết liệt và bình an hướng về tương lai...”

Có lần Ngài viết trong nhật ký của mình: “Khi bạn cảm thấy bạn không thể thực hiện được, khi thế giới sụp đổ trên bạn, khi mọi chọn lựa là một quyết định mạng tính sống còn, khi mọi hành động là một sự thất bại...và bạn muốn quẳng hết mọi sự đi, khi công việc căng thẳng kéo bạn xuống thành một thứ giới hạn sức lực...hãy dành thời gian chăm sóc linh hồn bạn, hãy yêu mến Thiên Chúa bằng toàn bộ hữu thể bạn và suy tư tình yêu của Ngài dành cho những người khác”.

## ❖ Vatican đưa ra tài liệu “Định hướng mục vụ di dân nội địa”

05.05.2020 Phân bộ Di dân và Tị nạn của Vatican đã đưa ra các hướng dẫn mới để đối phó với những thách thức trong việc hỗ trợ những người di dân nội địa.

**Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập.** Tài liệu gồm 122 số, với 4 phần chính yêu tương đương với chủ đề của sứ điệp của ĐTC nhân Ngày Thế giới người di dân và tị nạn năm 2018; đó là: đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Tài liệu là một đóng góp có ý nghĩa vào “sứ vụ” của Giáo hội và là sự hỗ trợ cho tất cả những người sống trong các cảnh đời ngoại biên.

**Nâng cao nhận thức; tăng cường hỗ trợ người di dân nội địa.** Giáo hội được mời gọi “khuyến khích các phương tiện truyền thông và xã hội, theo nghĩa rộng hơn, cũng như các chính phủ, nâng cao nhận thức của cộng đồng.” Điều quan trọng là cộng đồng quốc tế tìm kiếm các hình thức tăng cường và hỗ trợ mang tính xây dựng, trong sự tôn trọng chủ quyền quốc gia. Do đó, “cần phải đề xuất các nhiệm vụ và quy định minh bạch để bảo vệ người di tản, ở cấp địa phương, quốc gia và quốc tế.”

**Nạn buôn người.** Tài liệu cũng tố cáo nạn buôn người có ảnh hưởng đến người di tản nội địa, đến sự hiện diện của họ ở khu vực thành thị và các trại tị nạn, và kêu gọi bảo vệ những nhà hoạt động nhân đạo.

**Xung đột sắc tộc và bộ lạc.** Trong số các lý do di tản, Tòa Thánh nhấn mạnh đến các cuộc xung đột sắc tộc và bộ lạc. Và để đối mặt với thách thức này, Giáo hội được mời gọi “hoạt động hòa giải, chấp nhận và tôn trọng lẫn nhau giữa các nhóm sắc tộc hoặc bộ lạc, thúc đẩy sự chữa lành ký ức, học lại cách giao tiếp đúng đắn và áp dụng lối sống không bạo lực”.

**Hợp tác và phối hợp.** Tài liệu cũng nhắc đến một bước quan trọng là tính bao gồm của nền kinh tế, và tạo cơ hội cho người di tản nội địa trở về nhà của mình. Cuối cùng, tài liệu kêu gọi hợp tác và phối hợp giữa các tác nhân Công giáo, cũng như hợp tác đại kết và liên tôn.



**TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ**

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

## ❖ Mở lại tất cả mọi sinh hoạt của giáo xứ.

Được sự cho phép của Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, bắt đầu từ tuần này 10.5.2020, mọi sinh hoạt của giáo xứ (các thánh lễ, bếp ăn người nghèo, các sinh hoạt hội đoàn, các lớp giáo lý...) sẽ được hoạt động lại như thường lệ. Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân này.

**Lời Tri Ân:** Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Quán cơm Minh Đức: 2.000.000đ.**